

ฉบับ  
**05**

ตุลาคม

2557

# ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

## Forecasting NIDA Model



ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

NIDA Macro Forecast: กันยายน 2557

### สรุปรายงานการวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและ ปัจจัยเสี่ยงในปี 2557

#### 1.สรุปภาวะเศรษฐกิจมหภาคของไทยในครึ่งแรก ของปี 2557

- การชะลอตัวของเศรษฐกิจเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ซึ่งเศรษฐกิจขยายตัวเพียงร้อยละ 0.6 ทำให้ทั้งปี 2556 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 2.9 ซึ่งชะลอตัวจากปี 2555 ที่เติบโตร้อยละ 6.5 และในไตรมาสที่ 1 เศรษฐกิจถดถอยร้อยละ -0.5 แม้ว่าในไตรมาสที่ 2 จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นแต่ก็ยังมี การขยายตัวเพียงร้อยละ 0.4 ทำให้รวมครึ่งปีแรกเศรษฐกิจไทยยังหดตัวร้อยละ -0.1

- เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบของอุปสงค์พบว่าในครึ่งแรกของปี 2557 การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นปัจจัยที่หดตัวสูงที่สุดในขณะที่รายจ่ายเพื่อการบริโภคภาคเอกชนหดตัวลงเล็กน้อย ส่วนภาคระหว่างประเทศการส่งออกมีการขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่าร้อยละ 1 แต่การนำเข้าสินค้ามีการปรับตัวลดลงมากกว่าทำให้มูลค่าการค้าสุทธิ (การส่งออก-การนำเข้า) ดีขึ้น

- ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในครึ่งแรกของปี 2557 ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจคือการชะลอตัวของอุปสงค์ในประเทศทั้งด้านการลงทุนและการบริโภค ซึ่งสาเหตุสำคัญคือผลจากปัญหาความไม่ไว้วางใจทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 4/2556 จนถึงปลายเดือน



หัวข้อ

- สารจากฉบับนี้ / Forecasting NIDA Model **P.1**
- คุยกับอาจารย์เมธี **P.2**
- “ทุนมนุษย์ การเลือกอาชีพ และความเสี่ยงที่จะ  
เป็นคนจน”/ บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ **P.4**
- ข่าวประชาสัมพันธ์ **P.5**

## สารจากฉบับนี้คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

### สวัสดิ์ดีค่ะ

เริ่มเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีพุทธศักราช 2557 และเตรียมต้อนรับปีใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และหวังว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้า ในช่วงต้นเดือนตุลาคม คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้เปิดบ้านใหม่ต้อนรับคณะกรรมการสภามานักศึกษาเก่าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจชุดใหม่ ได้แก่ 1) นายสาคร ชนะไพฑูรย์ (นายกสภามคม) 2) นายไพรัช มณฑาทิพย์ (อุปนายก 1) 3) นางนพวรรณ ปุสสะรังษี (อุปนายก 2) 4) นางสาวอารดี เทพคายน (เลขาธิการ) 5) นางพรพรรณ เห็นสว่าง (เหรัญญิก) 6) นางสาวพุดตาน พันธุ์เมธ 7) นายวรานนท์ พงศ์อุดม (นายทะเบียน) 8) นางสาวศิริพรรณ ไชยรัตน์ (ผู้ช่วยนายทะเบียน) 9) นายภาณุพงศ์ ไตรศรี (ประชาสัมพันธ์) 10) นายพัฒน์ พัฒนรังสรรค์ (ฝ่ายวิชาการ) 11) นายภาวัต อุปลัมภ์เชื้อ (ฝ่ายกิจกรรม) เพื่อประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 ซึ่งนับจากนี้ปี คณะกรรมการสภามคมจะเริ่มมีกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเก่าของคณะที่ชัดเจนขึ้น ผกติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของสภามคมผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ [www.econ.nida.ac.th](http://www.econ.nida.ac.th) ตรงแถบเมนู “ศิษย์เก่า” ด้วยนะคะ



ผศ.ดร.นดา จันทรสม

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานเสวนาทางวิชาการที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจัด ร่วมกับสภามคม เศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง “เศรษฐกิจไทยปี 2558 ฟันหรือฟุบ” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยกิจกรรมในวันดังกล่าว ประกอบด้วย

- ปาฐกถาพิเศษ โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี
- การเสวนาทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. ดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการเสวนา โดย ผศ.ดร.นดา จันทรสม คณบดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

สำรองที่นั่งได้ที่ คุณนุชนวล พุ่มพฤษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โทรศัพท์ 02-7185460 ต่อ 405 โทรสาร 02-7185461-2 หรือ e-mail: [nuch@tdri.or.th](mailto:nuch@tdri.or.th) ภายในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 \*\*\* ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ \*\*\*

## Forecasting NIDA Model

อย่างไรทำให้ การลงทุนชะลอตัวจากภาวะความเสี่ยงทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เช่นเดียวกับการบริโภคที่ชะลอตัวเช่นกัน โดยเฉพาะการบริโภคสินค้าคงทน แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยในประเทศจะลดลงในช่วงนี้ แต่ก็ไม่ช่วยกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนมากนักเนื่องจากผลของความเสี่ยงจากปัจจัยทางการเมือง

- การส่งออกเดิมคาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวและน่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 5 เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เป็นตลาดที่สำคัญเริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ก็เกิดการชะงักงันเช่นเดียวกัน ทำให้เศรษฐกิจไทยในครึ่งแรกของปีขาดปัจจัยเกื้อหนุนที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างที่คาดหวังไว้

2. พยากรณ์อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ, องค์ประกอบของปัจจัยด้านอุปสงค์และเสถียรภาพเงินเฟ้อในปี 2557

- ผลการพยากรณ์จากแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Macro Model) เศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะขยายตัวร้อยละ 1.8 ส่วนปี 2558 จะขยายตัวดีขึ้นเป็นร้อยละ 5.4

- ผลการพยากรณ์การขยายตัวในปี 2557 แยกว่าที่พยากรณ์ไว้ในเดือนมิถุนายน ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจในปี 2557 จะขยายตัวร้อยละ 2.3 เนื่องจากการส่งออกระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2557 หดตัวร้อยละ -0.32 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1-2 ในครึ่งแรกของปี 2557

- คาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 การบริโภคภาคเอกชนจะปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 3.6 ทำให้ทั้งปีการบริโภคภาคเอกชนน่าจะขยายตัวร้อยละ 1.1 โดยจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 (คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7) และในไตรมาสที่ 4 จะปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติ (ร้อยละ 4.5) ส่วนการลงทุนภาคเอกชนจะยังชะลอตัวในไตรมาสที่ 3 (คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -2.7) แต่จะปรับตัวดีขึ้นอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 4 (คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 11.0) ส่วนการส่งออกที่หดตัวในครึ่งแรกของปี คาดว่าจะเริ่มดีขึ้นโดยคาดว่าทั้งปี 2557 น่าจะมีมูลค่าการส่งออกสินค้า (ในรูป US dollar) ขยายตัวร้อยละ 2

- ในด้านอัตราเงินเฟ้อปี 2557 คาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานจะอยู่ที่ร้อยละ 2.1 และ 1.5 ตามลำดับซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อทั่วไป เพราะราคาน้ำมันในปีที่มีการปรับตัวขึ้นไม่มากทำให้ ดัชนีราคาพลังงานน่าจะปรับตัวขึ้นร้อยละ 3.6 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในปี 2553-2556 ซึ่งดัชนีราคาพลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 โดยเฉลี่ย

- ดังนั้น คาดว่าในปี 2557 ปัญหาเกี่ยวกับเสถียรภาพเงินเฟ้อจะไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่ในระดับทรงตัว ทำให้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 เป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสมในการปรับขึ้นราคาพลังงานในประเทศ เช่น LPG, NGV เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านราคาในภาพรวมที่น้อยเมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆ



คุยกับอาจารย์เมธี...

“เมื่อผมสมัครเป็น ก.ต.”

ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว

คณะกรรมการเศรษฐกิจ

วันนี้ผู้เขียนจะขออนุญาตพูดถึงความเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานของตัวเองที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อความรู้ความเข้าใจของผู้อ่านโดยทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของประเทศไทย เรื่องที่ว่านี้คือเรื่องที่ผมเขียนได้ไปสมัครเป็นกรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือที่มีชื่อย่อเรียกว่า คณะกรรมการ ก.ต. และได้รับเลือกจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) ให้เป็นหนึ่งในกรรมการ ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 คน ที่เข้าไปนั่งเป็นกรรมการ ก.ต. ชุดใหญ่เป็นเวลา 2 ปี

ผู้อ่านหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า ก.ต. คืออะไร? ก.ต. ที่ว่านี้ที่แน่ๆ คือไม่ใช่ กกต ซึ่งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง และไม่ใช่ กต ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ต. นี้โดยโครงสร้างในทางการบริหารก็คือองค์กรกลางในด้านการบริหารบุคคลของข้าราชการฝ่ายตุลาการ หรือบรรดาผู้พิพากษาและผู้ช่วยผู้พิพากษาทั้งหลายนั่นเอง คล้ายๆ กับ ก.พ. ที่เป็นองค์กรกลางด้านการบริหารบุคคลของข้าราชการพลเรือน แต่ในขณะที่ ก.พ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางของฝ่ายบริหารหรืออำนาจบริหารในทฤษฎีการแบ่งแยกอำนาจ มีหน้าที่เพียงเป็นหน่วยงานที่วางกฎเกณฑ์หรือระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารบุคคล แล้วให้องค์กรการข้าราชการพลเรือนหรือ ออกพ ของแต่ละกระทรวงทบวงกรมไปดำเนินการด้านการแต่งตั้งโยกย้ายเอง ในการบริหารงานบุคคลของฝ่ายตุลาการนั้นอำนาจจะมารวมศูนย์อยู่ที่ ก.ต. แห่งเดียว เพราะฉะนั้นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการฝ่ายตุลาการทั้งหมด จะต้องผ่าน ก.ต. ที่เดียวทำให้เราเห็นว่า ก.ต. เป็นศูนย์กลางการควบคุมการทำงานของข้าราชการตุลาการอย่างแท้จริง

แต่ ก.ต. เป็นมากกว่าองค์กรกลางด้านการบริหารบุคคลของฝ่ายตุลาการ หน้าที่ที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งของ ก.ต. คือการควบคุมคุณธรรมจริยธรรม และการประพฤติปฏิบัติทั้งส่วนตัวและงานในหน้าที่ของข้าราชการตุลาการทั้งหลาย และเป็นหน่วยงานที่จะพิจารณาวินิจฉัยตัดสินความผิดทางวินัยของข้าราชการตุลาการทั้งหลายด้วย ถ้าใครได้อ่านประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ ซึ่งออกโดยสำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2552 แล้ว จะเห็นว่านี่คือสุดยอดของคู่มือการทำงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมขั้นสูงสุดให้ทุกคนในประเทศ และหากมีข้าราชการตุลาการคนไหนออกนอกกลุ่มนอกทาง ก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ต. นี้เองที่จะสอบสวนพิจารณาลงโทษตามแต่กรณี

ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว่าการรักษาและควบคุมระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการตุลาการ โดย ก.ต. นอกจากจะเป็นการจรรโลงความถูกต้องตรงไปตรงมา (integrity) ของผู้พิพากษาและข้าราชการยุติธรรมอื่นๆ แล้ว ยังช่วยเสริมให้คุณลักษณะพิเศษของการทำงานฝ่ายตุลาการของไทยอีกประการหนึ่ง คือความมีอิสระ (independence) และความเชื่อมั่นในความมีอิสระดังกล่าว ของผู้พิพากษาทุกระดับ มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นอีกด้วย จึงไม่แปลกเลยที่การคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ กรรมการ ก.ต. จะทำกันอย่างค่อนข้างพิถีพิถันพอสมควร โดยในส่วนของผู้พิพากษาเอง จะมีการเลือกกรรมการ ก.ต. ขึ้นมาจาก 3 ศาล ในจำนวนต่างๆ กัน กล่าวคือ กรรมการ ก.ต.

### Forecasting NIDA Model

3. พยากรณ์อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ, องค์ประกอบของปัจจัยด้านอุปสงค์และเสถียรภาพเงินเฟ้อในปี 2558

- ในปี 2558 คาดว่าเศรษฐกิจจะปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติทั้งการบริโภคภาคเอกชนที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.6 การลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวในอัตราสูงร้อยละ 11.2 ปรับตัวจากที่หดตัวในปี 2557 ส่วนการส่งออกจะปรับตัวดีขึ้นโดยปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.4 แต่ปริมาณการนำเข้าจะขยายตัวในอัตราสูงกว่าคือร้อยละ 9.9 ซึ่งขัดแย้งกับการนำเข้าที่ลดลงเยอะในปี 2557

- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานจะปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2557 เป็นร้อยละ 2.6 และ 1.8 ตามลำดับ ซึ่งยังคงอยู่ในระดับต่ำและไม่ก่อให้เกิดปัญหาเสถียรภาพเศรษฐกิจ

4. พยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน การค้าระหว่างประเทศ และดุลบัญชีเดินสะพัดปี 2557-2558

- ในปี 2557 ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวระดับประมาณ 32.1 - 32.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 1-3 ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวเป็นไปตามแนวโน้มของตลาดการเงินโลกที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ดีขึ้นและ

- แนวโน้มนโยบายการเงินในสหรัฐฯ ที่ลดการผ่อนคลายลง คาดว่าในช่วงไตรมาสที่ 4/2557 ค่าเงินบาทน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 32.5 บาทต่อดอลลาร์ และอ่อนตัวลงเป็น 34.6 บาทต่อดอลลาร์ในสิ้นปี 2558 เนื่องจากคาดว่าผลของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินสหรัฐฯ ในช่วงปี 2558 จะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ในตลาดโลกแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2558

- ผลของการอ่อนค่าของเงินบาทและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น ทำให้คาดการณ์ว่าโดยรวมดุลบัญชีเดินสะพัดน่าจะเกินดุลประมาณประมาณ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.3 ของ GDP

- ในปี 2558 คาดว่ามูลค่าการส่งออกจะปรับตัวดีขึ้นแต่มูลค่าการนำเข้าจะปรับตัวสูงกว่าทำให้โดยรวมคาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดน่าจะเกินดุลลดลงเป็นร้อยละ 2.6 ของ GDP

5. วิเคราะห์ทิศทางของนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง

- เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวอยู่ในกรอบเป้าหมายทำให้ปัญหาเสถียรภาพเศรษฐกิจในปี 2556-2557 ไม่เป็นปัญหาที่น่ากังวลและการที่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ต่ำกว่าค่ากลางของเป้าหมายนโยบายการเงิน ทำให้ในช่วงที่เหลือของปี 2557 และครึ่งแรกของปี 2558 นโยบายการเงินยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโดยอัตราดอกเบี้ย RP1 จะยังทรงตัวที่ระดับร้อยละ 2.00 แต่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 จะมีปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นได้เป็นร้อยละ 2.25 ในช่วงปลายไตรมาสที่ 3

- ส่วนนโยบายการคลังคาดว่าในปี 2558 รัฐบาลจะมีการใช้จ่ายในการลงทุนที่สูงเป็นร้อยละ 8.0 ส่วนการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคน่าจะเติบโตในอัตราใกล้เคียงปี 2557 ที่ร้อยละ 3.5

จากศาลฎีกาจะเลือกมา 6 คน จากศาลอุทธรณ์ 4 คน และจากศาลชั้นต้น 2 คน ส่วนกรรมการ ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน 2 คนนั้น ทางสำนักงานวุฒิสภาจะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกโดยจะประกาศให้ผู้มีสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน พรบ ระเบียบข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2543 เข้ามาสมัคร จากนั้นทางวุฒิสภา (ซึ่งขณะนั้นคือ สนช. ที่ทำหน้าที่เป็นวุฒิสภา) ก็จะตั้งคณะขึ้นมาพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัครแต่ละคน โดยการให้แสดงวิสัยทัศน์และข้อมูลอื่นประกอบด้วย (รวมทั้งการประกาศให้สาธารณชนให้เบาะแสเกี่ยวกับการประวัติความประพฤติของผู้สมัครแต่ละคนด้วย) จากนั้น คณะอนุกรรมการก็จะคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจำนวน 4 คน (2 เท่าของกรรมการที่จะตั้ง) ให้วุฒิสภาชุดใหญ่ (คือ สนช. ทั้งหมดนั่นเอง) เลือกให้เหลือ 2 คน โดยการใช้คะแนนลับ หลังจากที่ใช้เวลาประชุมลับกันเกือบครึ่งวัน การคัดเลือกโดยการลงคะแนนลับก็ทำได้เสร็จสิ้น และผู้เขียนได้รับเลือกให้เป็น กรรมการ ก.ต. หนึ่งในสองคนนั้น

ถ้าพูดถึงเรื่องงานบริหารบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรมจริงๆ ผู้เขียนไม่สู้เป็นกังวลนัก เพราะทางศาลจะมีระบบการรับเข้า แต่งตั้ง โยกย้าย ที่ใช้การได้อยู่แล้ว แต่สิ่งซึ่งผู้เขียนคาดหวังที่จะได้จากการทำงานที่สำนักงานตุลาการศาลยุติธรรมในครั้งนี้อย่างมาก คือการได้เรียนรู้การทำงานขององค์กรอำนาจทางตุลาการของประเทศ ซึ่งมีภาพลักษณ์ของการทำงานที่ดีเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของคนไทยโดยทั่วไป เพื่อจะคิดว่าผู้เขียนจะสามารถใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ช่วยให้การทำงานของฝ่ายตุลาการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสร้างสวัสดิการเพิ่มมากขึ้นของข้าราชการตุลาการเองและประชาชนคนไทยภายนอกโดยทั่วไปได้หรือไม่ อย่างไร? และอีกประการหนึ่ง คือการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการทางด้านนิติเศรษฐศาสตร์ในแวดวงตุลาการของไทยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

ตารางที่ 1 ข้อสมมุติประกอบกรพยากรณ์ที่สำคัญในปี 2557-2558

	2556	2557F	2558F
Government Policy			
Public Consumption	4.8	3.5	3.5
Public Investment	2.4	2.0	8.0
External Factor			
World Import Value	1.3	5.5	8.5
Crude Oil Price	105.4	109.8	121.7

ตารางที่ 2 ค่าพยากรณ์ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญในปี 2557-2558

	2556	2557F	2558F
GDP Growth	2.8	1.8	5.4
HeadLine Inflation	2.4	2.1	2.6
Core Inflation	1.2	1.5	1.8
Exchange Rate (end of period)	30.7	32.5	33.9
RP1 (end of period)	2.30%	2.00%	2.25%

ตารางที่ 3 ค่าพยากรณ์องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่สำคัญในปี 2557-2558

	2556	2557F	2558F
Private Consumption	0.2	1.1	4.6
Private Investment	-3.0	-1.8	11.2
Export Volume (good & services)	4.2	0.8	7.4
Import Volume (good & services)	2.4	-4.7	9.9
GDP Growth	2.8	1.8	5.4

ตารางที่ 4 การขยายตัวของมูลค่าการส่งออก และนำเข้าสินค้า

รายการ	2555 (ม.ค. - ธ.ค.)	2556 (ม.ค. - ธ.ค.)	2557 (ม.ค. - ธ.ค.)	ม.ค. -57	ก.พ.-57	มี.ค.-57	เม.ย.-57	พ.ค.-57	มิ.ย.-57	ก.ค.-57	ส.ค.-57
Export	2.991%	-0.319%	-1.360%	-2.0%	2.4%	-3.1%	-0.9%	-2.1%	3.9%	-0.9%	-7.4%
Import	9.270%	0.168%	-12.690%	-15.5%	-16.6%	-14.2%	-14.5%	-9.3%	-14.0%	-2.9%	-14.2%
ดุลการค้า	-20,751.8	-21,901.9	280.8	-1,528.4	-278.1	321.1	-1,770.9	-558.3	-409.2	-2,520.6	1,146.3



ศ.ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

“ทุนมนุษย์ การเลือกอาชีพ และความเสี่ยงที่จะเป็นคนจน”

หมายเหตุ : หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมส่ง E-mail มาที่ cdes.nida@gmail.com

บทความนี้เสนอการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการเลือกอาชีพ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถหารายได้ การออมและทรัพย์สินตลอดชีวิต พร้อมกับ ก) ทดสอบข้อสันนิษฐานว่าการเลือกอาชีพมีความสัมพันธ์อย่างมากกับระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน ข) ความเสี่ยงที่จะเป็นคนจน แตกต่างกันตามระดับการศึกษา การทดสอบเชิงประจักษ์โดยข้อมูลครัวเรือนของสำนักสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2554 พร้อมกับอภิปรายปัญหา “การไม่ได้เรียนต่อ” ของเด็กอายุ 13-18 ปีพบว่า ร้อยละ 19.2 ในกลุ่มนี้ไม่ได้เรียนหรือไม่เคยเรียน แต่ในกลุ่มยากจน-อัตราการไม่ได้เรียนต่อสูงถึงร้อยละ 27.6 เปรียบเทียบกับร้อยละ 7.5 กลุ่มครัวเรือนรวย เป็นประเด็นที่สมควรสืบค้นเชิงลึกและเชิงคุณภาพต่อไป ตอนสุดท้ายอภิปรายแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำโดยมาตรการคลังเพื่อการศึกษา (เงินให้เปล่า) เพื่อจูงใจให้พ่อแม่สนับสนุนเด็กยากจนเรียนต่อสายอาชีพศึกษาหรือสามัญตามความประสงค์ของแต่ละคน

**บทสรุป:** บทความนี้เสนอการวิเคราะห์ความแตกต่างของโอกาสการศึกษาของประชากรไทย ซึ่งส่งผลต่อการเลือกอาชีพ รายได้ และการถือครองทรัพย์สินของครัวเรือนในระยะยาว ใช้ฐานข้อมูลสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (SES2554) ทดสอบข้อสันนิษฐานการวิจัย ใช้แบบจำลอง multinomial logit และ probit regression เพื่อคำนวณความเสี่ยงเป็นคนจน ผลการศึกษายืนยันว่า หนึ่ง ผู้มีการศึกษาสูงมีโอกาสเลือกอาชีพรายได้สูงและปานกลาง สูงกว่าผู้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ สอง รายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานแปรผันระหว่าง 3-11 ล้านบาท ภายใต้ข้อสมมติว่าบุคคลตัวอย่างทำงานตั้งแต่อายุ 25-64 ปี สาม ความเสี่ยงที่จะเป็นคนยากจน-ในกลุ่มผู้จบประถมศึกษาเท่ากับร้อยละ 12 เปรียบเทียบกับร้อยละ 5 ผู้จบมัธยมศึกษา และน้อยกว่าร้อยละ 1 ในผู้จบอุดมศึกษา

ตอนท้ายของบทความวิเคราะห์ปัญหา “การไม่ได้เรียนต่อ” (จากการศึกษาภาคบังคับ) ในกลุ่มเด็กอายุ 13-18 ปี พบว่ามีสัดส่วนร้อยละ 19.2 ที่ไม่ได้เรียนต่อ (อนุมาณเป็นจำนวนคนเท่ากับ 8 แสนคน) อัตราการไม่ได้เรียนต่อในกลุ่มคนจนเท่ากับ 27.6% เปรียบเทียบกับ 7.5% ในกลุ่มครัวเรือนรวย ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรวิจัยเชิงลึกด้วยมิติคุณภาพในต่อไป สมมติว่าสาเหตุเกี่ยวข้องกับการขาดแคลนเงินทุน มาตรการการคลังเพื่อการศึกษาโดยรัฐกล่าวคือ “ทุนให้เปล่า” ที่กำหนดเป้าหมายเพื่อคนจนอาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ผู้วิจัยจึงแสดงผลคำนวณภาระทางการคลัง และอภิปรายเหตุที่สนับสนุนให้รับภาระการคลังร่วมกันระหว่างรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา

### บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ



“ทักษะการเงินกับการพัฒนาตลาดการเงิน”

โดย รศ.ดร.สรวทาสตรี สุขเจริญสิน



“กักตัก ยากกระตุ้น”

โดย ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข



“กลยุทธ์การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว (ตอนที่ 1)”

โดย ผศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส



ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจจัดประชุมร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อรายงานผลการวิจัย ปีที่หนึ่งของโครงการ “ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐศาสตร์กับกฎหมายในการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย” วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ถนนสนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี



ช่องทางติดต่อ



ผศ.ดร. สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข  
(ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจ)

ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
คณะกรรมการเศรษฐกิจ สถาบัน  
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118  
ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบาง  
กะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 0-2727-3644

โทรสาร 0-2377-9790

E-mail: cdes.nida@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์



คณะกรรมการเศรษฐกิจโดย ผศ.ดร.อนดา จันทรสม นำเสนอ (แนวทางปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ) และ ผศ.ดร.ธีระพงษ์ วิทิตเศรษฐกิจ นำเสนอ (แนวทางปฏิรูปด้านพลังงาน) เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 57 ที่ผ่านมา โดยมี สื่อมวลชนและผู้ร่วมสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรรัฐกิจ รุ่นที่ ๔๓

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีมีประสบการณ์ทำงาน เข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรรัฐกิจ) ภาคพิเศษ ประจำปีภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๓ - ๔/๒๕๕๗) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรรัฐกิจ) ภาคพิเศษ (สอบข้อเขียน) ประจำปีภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรการการเงิน รุ่นที่ 7

ประกาศสถาบันฯ รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน ( สอบสัมภาษณ์ ) เข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรการการเงิน (นอกเวลาราชการ) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รุ่นที่ 7 ประจำปีภาค 1 ปีการศึกษา 2558

สอบสัมภาษณ์รอบแรก (ครั้งที่ 1/2558) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

สอบสัมภาษณ์รอบสอง (ครั้งที่ 2/2558) ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2558

สอบสัมภาษณ์รอบสาม (ครั้งที่ 3/2558) ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2558